

คู่มือออนไลน์ กัสโซ่

(13 มีนาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

อายุของหนูจะสั้นหรือยืนยาว

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัตว์คำนี้เป็นทิวของผู้ใช้นามว่า กัสโซ่ เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2523 เวลา 23.00 น. (โดยประมาณ) ขอนแก่น เพศหญิง

เนื่องจากเวลาเกิดที่แจ้งมาเป็นเวลาโดยประมาณ จึงอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่แท้จริงได้ การพยากรณ์จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน

ดูจากภายนอก คุณกัสโซ่จะเป็นคนสนุกสนานร่าเริง แต่ลึกๆภายในเป็นคนที่ยึดมั่นจะเครียดเอา การทีเดียว แต่เป็นคนใจคอหนักแน่น น้ำใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย

คำถามแรก อยากทราบเรื่องการเงินการงาน

อันที่ พื้นชะตาเดิมในเรื่องการเงินของคุณ ถือว่าอยู่ในสถานะที่มั่นคงพอสมควร เพียงแต่ก่อนข้าง จะต้องต่อสู้สักหน่อย และบางครั้งก็อาจมีความผันผวนบ้าง

เมื่อมองเรื่องการเงินของคุณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีพอสมควร และน่าจะดีไปได้เรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2563

เพียงแต่ว่า หลังจากเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2559 ไปแล้ว การเงินอาจจะสู้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินให้ดี

ดังนั้น จะบอกเรื่องการค้าอะไรก็ให้รีบทำเสียในช่วงนี้ ตามสุภายิต น้ำขึ้นให้รีบตัก

เพราะหลังจากปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตัวอย่างมากในเรื่องการลงทุนทุกอย่าง การเงินการทองก็อาจจะไม่ดีเท่าในช่วงเวลานี้

ในช่วงเวลานั้น ก็ขอแนะนำให้คุณดึงเอาพี่น้องครอบครัวมาช่วยในการทำธุรกิจด้วย ก็น่าจะช่วยทำให้เกิดผลดีได้มาก

คำถามที่สอง เรื่องที่อยู่อาศัย จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมคะ ดิฉันและครอบครัวกำลังหาที่อยู่อาศัย และที่ทำออฟฟิศใหม่ค่ะ

คุณจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนครับ และก็ขอให้เร่งมือจัดการเสียให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2559 เพราะดวงดาวกำลังส่งผลคืออย่างยิ่งต่อเรื่องการซื้อหาบ้าน หรือ ที่ทำงานใหม่

แต่ก็ขอเตือนให้รอบคอบในเรื่องการทำเอกสารสัญญาให้ดี ควรจะละเอียดในเรื่องเหล่านี้ให้มากที่สุดครับ ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้

คำถามสุดท้าย อายุจะสั้นหรือยาว

ผมได้รับคำถามแบบนี้บ่อยทีเดียว ซึ่งก็ไม่แปลกที่คนเรามักอยากรู้อายุของตัวเอง แต่หากถามว่า รู้ไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไร ก็คงจะยากที่จะตอบ

แต่แทนที่จะต้องรู้ว่าอายุสั้น หรือ ยืน ผมอยากให้พิจารณา “มรณานุสติ” หรือ การตั้งสติเตรียมพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อจะดีกว่า โดยจะตั้งสติสำรวจตัวเองในช่วงก่อนนอนก็ได้

ด้วยการพิจารณาตัวเองว่า หากเราอนหลับไปแล้วไม่ตื่นในวันพรุ่งนี้ ยังมีอะไรที่เราอยากจะทำ แต่ยังไม่ทำได้ทำอีกหรือไม่ และ และที่ผ่านมาในชีวิต การกระทำของเราโดยรวม ออกมาเป็นบุญ หรือ ออกมาเป็นบาป

หากผลออกมาเป็นบาป ก็ควรจะตั้งอธิษฐานว่า หากพรุ่งนี้เรายังไม่ตาย จะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดี

แต่หากผลออกมาเป็นบุญ ก็ไม่ต้องกลัวว่า พรุ่งนี้เราจะตื่นหรือไม่ แต่หากเรายังตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ ก็ถือว่า สวรรค์ต่ออายุให้เรามาทำความดีต่ออีกหนึ่งวัน ก็ควรจะใช้นั้นในการทำความดีให้คุ้มค่าที่สวรรค์ต่อเวลาให้เรา

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณถามมา ผมก็จะตอบไปตามหลักวิชาว่า คุณไม่อายุสั้นครับ แต่ผมคิดว่า น่าจะให้คำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพแก่คุณจะดีกว่า

จุดอ่อนในร่างกายของคุณ จะเกี่ยวกับเรื่องมดลูก รังไข่ เสียเป็นส่วนใหญ่ หากมีโอกาสก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายในเป็นประจำจะเป็นการดีที่สุด

และที่ต่อระมัดระวังอีกเรื่องก็คือ การใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เพราะดวงเรื่องคู่ของคุณเปราะบาง

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณก็สวัสดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณกัสนิษฐ์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า ไบเฟิร์น ครับ

